

Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị

01:29 20/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Chiều ngày 19/7, trong khuôn khổ chương trình về nguồn “Thắp sáng ngọn lửa tri ân”, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu kính cẩn dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị.

Tham dự chương trình có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện một số cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị, các nhà tài trợ, các đơn vị, đoàn thể thuộc Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.



Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ

Đặc biệt, Chương trình có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự và cùng đoàn dâng hoa, dâng hương. Tô thắm tinh thần và đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ

nguồn”, các thành viên trong đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm Thành Cổ Quảng Trị.



Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

Thời khắc tháng 7 luôn là khoảng thời gian để những người con đang sống trong hòa bình tưởng nhớ các bậc cha ông ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Trước khi hành lễ dâng hoa, dâng hương, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam dành phút mặc niệm tri ân, khắc ghi và tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh anh dũng, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, tạo bước đệm cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.



Thành Cổ Quảng Trị là công trình thành lũy quân sự và là lý sở của triều đình nhà Nguyễn trên địa hạt Quảng Trị. Đây cũng là trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị thời thuộc Pháp và chính quyền miền Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cuộc chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị kéo dài 81 ngày đêm (từ 28/6 đến 16/9/1972), gắn với dòng sông Thạch Hãn đầy bi tráng đã đi vào lịch sử như bản hùng ca bất tử, vang mãi cùng dân tộc, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là trang viết mãi không quên cho một phần lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.



Để đánh gục ý chí của quân và dân ta trong chiến tranh, quân đội Mỹ đã dội xuống đây khoảng 328.000 tấn bom đạn trong suốt nhiều ngày và đêm, san phẳng cả một vùng đất mà không một ngọn cỏ cây nào còn sống sót. Trời và đất Quảng Trị đỏ rực cả một màu đỏ của máu và lửa, nhưng tinh thần bảo vệ Tổ quốc của thế hệ cha ông vẫn không bị lung lay.

Vào mỗi dịp tháng 7, Thành cổ Quảng Trị lại đón nhiều đoàn cựu chiến binh, người dân Việt Nam, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị... đến viếng thăm và bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ.

Khánh Trinh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-dang-huong-tai-thanh-co-quang-tri>